

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นม.พค. ๐๐๓	นม.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑	นายสุทธิพงษ์	ณิชาจารุวิทย์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	หลักสูตร "การสัมมนาเครือข่ายการสืบสวนอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปี ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและทักษะ ด้านการสืบสวนและทักษะด้านการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพื่อสร้าง Networking ระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนและปราบปรามการกระทำผิดทางการเงินของ สปท. กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	ณ ห้องวีชา สถาพร อาคาร ๗ ชั้น ๗ ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม	๕ ต.ค. ๖๐	๓๐ ต.ค. ๖๐	๕ วัน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	✓	-	-	-	-	-
๒	นายราชันย์ภูมิพิณ	เวกอรุณ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การสัมมนา	อาชญากรรมไซเบอร์ การก่อการร้ายทางไซเบอร์และภัยด้านต่างประเทศ	เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ของหน่วยงานไทยด้านความมั่นคงทางไซเบอร์	ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ	๓๐ ต.ค. ๖๐	๓๐ ต.ค. ๖๐	๑ วัน	กระทรวงการต่างประเทศ	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนาไม่ต้องรายงานผลนม.พค.
๓	ร.ต.อ.สิทธิชัย	ชูชัย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	ศท.	การฝึกอบรม	การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑๓ (ยธก. ๑๓)	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรม	ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม	๑๖ ต.ค. ๖๐	๑๖ ม.ค. ๖๐	๓๐ วัน	สำนักงานกิจการยุติธรรม	-	✓	-	-	-	-	
๔	นางสาวทิตติชา	ชีวะดี	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	ศท.	การฝึกอบรม	การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑๓ (ยธก. ๑๓)	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรม	ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม	๑๖ ต.ค. ๖๐	๑๖ ม.ค. ๖๐	๓๐ วัน	สำนักงานกิจการยุติธรรม	-	✓	-	-	-	-	

เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ นย. ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งหมด ๔ ราย แยกเป็นฝึกอบรม ๓ ราย สัมมนา ๑ ราย จากโครงการทั้งหมดจำนวน ๓ หลักสูตร